

Số: 31 /TB-UBND
SỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 1246 /VP
ĐẾN Ngày 10 tháng 6 năm 2016
Chuyển đến

Ninh Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

**Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị nghe Báo cáo thuyết minh
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình**

Ngày 08/6/2016, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình. Dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hoá thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Y Tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Lao động và Thương binh xã hội, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố, đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình đã được các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong quá trình lập, hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức thực hiện. Nội dung Quy hoạch đã bám sát định hướng, có sự liên hệ chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và thực tiễn của tỉnh, đảm bảo các quy định pháp lý trong việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn một số điểm chưa hoàn chỉnh, số liệu đánh giá về kinh tế xã hội, dân số lao động và việc làm chưa chính xác, số liệu tại một số mục không đồng nhất. Các chỉ tiêu về sử dụng đất của một số loại đất còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở một số ngành, lĩnh vực, cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp chưa hợp lý. Một số công trình dự án đã có chủ trương đầu tư, phê duyệt chưa được cập nhật vào danh mục các công trình, dự án cần thực hiện trong kỳ quy hoạch, một số công trình đã được triển khai nhưng chưa cập nhật vào hiện trạng, vẫn đưa vào kỳ quy hoạch.

Các đ/c P.G
HOÀ TỐC

Để sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu, khắc phục các nội dung đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Tập trung rà soát, cân đối diện tích các loại đất trong kỳ quy hoạch, chú trọng, bám sát chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được giao và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có giải pháp đảm bảo quỹ đất phục vụ cho phát triển đô thị của tỉnh, đề xuất, bổ sung giải pháp để di dời một số cơ sở sản xuất không phù hợp tại các khu đô thị, khu dân cư; Hoàn chỉnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đáp ứng thời gian yêu cầu để trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV vào kỳ họp thứ 2.

2. UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh danh mục các công trình dự án bổ sung, điều chỉnh, nhu cầu sử dụng đất thuộc lĩnh vực mình phụ trách và các nội dung góp ý liên quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, thời gian trước ngày 11/6/2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - CPVP UBND tỉnh;
 - Như thành phần dự Hội nghị;
 - Lưu: VT, VP2,3,4;
- NA/01

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Công Hoan